
'จักรภพ'ยันไมไดสงสัญญาณถอดวิทยุ'เจิมศักด์ิ' อางมือเทามองไมเห็นปวน 
  

“รมต.สํานักนายกฯ” ยันไมมีใครแทรกแซงสื่อ สั่ง อ.กรมประชาฯ แถลงกรณีคลื่น105 "มุมมอง
เจิมศักดิ์"ถูกถอด เปรย"ไมรูมีมือหรือเทาที่มองไมเห็นปายสหีวงัทําลาย" ชวงรัฐบาลหัวหมุน 
 

นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ "ขาวยามเชา"ทาง
สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 เมกะเฮิรทซ ถึงกระแสขาวรัฐบาลแทรกแซงรายการ "มุมมองของเจิมศักดิ์" ของ
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง ออกอากาศสถานีวิทยุคลืน่ 105 เมกกะเฮิรซ 

โดยเขาระบวุา ยืนยันไมมีรัฐมนตรี หรือคนของรัฐบาลเขาไปแทรกแซง หรอืสงสัญญาณทางตรง
และทางออม เพราะเรื่องนี้ไมใชนโยบายรัฐบาล วันนี้ตนจะใหอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ และเจาของ
สถานีวิสดอมเรดิโอ 105 เมกกะเฮิรซ มาแถลงขอเท็จจริงวา มันเกิดอะไรขึน้เพื่อใหประชาชนรับทราบ  

"ยืนยันวาไมไดเขาไปกาวกาย ก็ไมรูวา มีมือ หรือเทาที่มองไมเห็นหรือไม เพราะชวงนี้เกิดขึ้นมาก
เพื่อหวังทําลาย และปายสี รัฐบาลในชวงที่กําลังหวัหมุนอยู ซึ่งผมตองรีบตัดไฟแตตนลมดวยการให
ชี้แจงประชาชนทราบ" นายจักรภพ ระบุ  

เมื่อถามวา หากมีคนในรัฐบาลโทรมาขมขูผูจัดรายการวิทยุไมใหวิจารณรัฐบาลจะทําอยางไร 
นายจักรภพ กลาววา ขอใหเปดเผยชือ่วาเปนใคร เพราะถาเปนคนรัฐบาล ก็ยิ่งขัดกับนโยบาย สําหรับ
ตนยอมรับวา ไมไดเปนแฟนนายเจิมศักดิ์ เพราะรูอยูแลววา นายเจิมศักดิ์ มีจุดยืนอยางไร ดังนั้น จงึไม
จําเปนที่จะไปแทรกแซงเพราะรัฐบาลไมไดประโยชน  

เมื่อถามวา รัฐบาลจะมีจดุยืนอยางไร หากรายการไหนมีมุมมองที่ตรงขามรัฐบาลจะอยูไดหรือไม 
นายจักรภพ กลาววา ไมไดมองมุมนั้นทุกอยางอยูที่ประชาชน สื่อจะเปนอยางไร จะเซ็นเซอรตัวเอง 
หรือไม หรือพอรูวา ใครจะชนะก็มาเปลี่ยนมาเขาขางฝายนั้น เหลานีเ้ปนเรือ่งของสื่อ ตนไมสนใจ คดิแต
วา ควรทําอยางไรใหประชาชนไดประโยชนจากสือ่   

"ผมจะปรับอะไรอีกเยอะ เมื่อไดมีโอกาสทํางานครัง้นี้ ผมจะเนนเรื่องโครงสรางเปนหลกั คือ 
จัดระบบสื่อ ไมใชการจัดระเบียบเหมือนที่มีการพูดกัน ผมคิดการใหญเพื่อใหเมืองไทยสวนไหนทีย่ังไม
เขาถึงขอมูลขาวสาร หรอื ไดขอมูลทีเ่อนเอียง จะตองเกิดความสมดุล และตองมีการประเมินสื่อดวย 
โดยจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทําแผน แตพวกไมแกดัดยาก ผมคงไมไปยุง แตจะเพิ่มผูเลนใหมใน



สนามสื่อ จะไมอยูแคคนเดิม ประเด็น คือ การจะอยูกับสมการเดิมจะมีประโยชนอะไร เราตองใหมี
โครงสรางที่สมดุล เพราะตองยอมรับวา สื่อเลนการเมืองเยอะ แมผมจะมีความคิดกับสื่ออยางไร แตผม
ก็จะไมเอาความเห็นสวนตัวมาเปนนโยบาย" นายจักรภพ กลาว   

นายจักรภพ กลาววา ปจจุบันสื่อมีปญหามาก ซึ่งก็มีทั้งสื่อทีแ่ท หรือสื่อบางประเภททีเ่ปนนัก
โฆษณาการเมือง ทําใหประชาชนเกิดความแตกแยก ซึ่งตนจะประเมินผลของสื่อตรงนี้กอนโดยฟงเสยีง
จากประชาชน แตยืนยนัวา สื่อตองเคารพประชาชนดวย  
  
 


